

**HỌP THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 7/4, Thường trực HĐND tỉnh họp triển khai một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai quyết

định, kế hoạch giám sát công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022. Thời gian giám sát dự kiến tháng 4 và tháng 5/2023. Đối tượng giám sát là Sở Giao thông Vận tải và UBND các huyện, thành phố; thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo thẩm tra Tờ trình số 29/TT-UBND, ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn

nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Bình (đợt 3).

Sau khi các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố; thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo thẩm tra Tờ trình số 29/TT-UBND, ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn

triển khai, thực hiện công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022; làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; giải pháp, kiến nghị của các cấp, các ngành; qua đó, tạo sự thống nhất để chỉ đạo, quản lý tốt, phát huy hiệu quả nguồn vốn cũng như các công trình đường bộ. Đồng chí yêu cầu trong quá trình giám sát bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, khách quan, khoa học, hiệu quả. Sở Giao thông Vận tải, các huyện, thành phố phối

hợp tạo điều kiện để đoàn giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí cũng thống nhất với nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Bình (đợt 3) cho 4 dự án khởi công mới với tổng nguồn vốn dự kiến là 49 tỷ đồng. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

**THU HIỀN****ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đầu tư, với thời lượng dự kiến từ 90 - 100 phút. Trong đó, với về đẹp nguyên sơ, một góc làng quê xã Tự Tân, huyện Vũ Thư được chọn làm phim trường

để sản xuất một số cụm bối cảnh, chiếm khoảng 1/4 tổng thời lượng của phim. Bộ phim giúp công chúng hiểu sâu hơn về một nữ danh nhân nổi tiếng và những giá trị văn hóa truyền

thống tốt đẹp của dân tộc, từ đó gìn giữ và phát huy trong đời sống hiện nay.

Thậm, tặng quà đoàn làm phim, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ

tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các nghệ sĩ, người tổ chức, sản xuất phim; bày tỏ niềm vinh dự của tỉnh Thái Bình khi được chọn làm phim trường của phim Hồng Hà nữ sĩ, một bộ phim mang giá trị văn hóa, lịch sử sâu sắc. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh đề nghị huyện Vũ Thư và xã Tự Tân làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện tốt nhất để đoàn làm phim hoàn thành các cảnh quay tại địa phương bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra; nghiên cứu phương án đầu tư, bảo vệ phim trường phục vụ khai thác du lịch.

**GIÁM SÁT VIỆC LÃNH ĐẠO...**

(Tiếp theo trang 1)

Sau khi thống nhất nội dung, phương pháp, thời gian giám sát và lựa chọn các đơn vị để tiến hành thẩm tra, xác minh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng đoàn giám sát nhân

giúp Ban Thường vụ Huyện ủy Tiến Hải và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá đúng kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ đến nay; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém (nếu

có) và nguyên nhân từ đó có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá đúng, thực chất kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX từ đầu nhiệm kỳ đến nay, từ đó có hướng lãnh đạo, chỉ

đạo kịp thời nhằm đạt được các mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra. Để cuộc giám sát bảo đảm chất lượng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí đề nghị các tổ chức, cá nhân được giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ nội dung, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên đoàn giám sát nêu cao tinh thần

trách nhiệm bám sát nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện theo kế hoạch; quá trình giám sát phải bảo đảm dân chủ, khách quan, nghiêm túc, công tâm, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng. Trong quá trình giám sát cần lưu ý không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của các địa phương, đơn vị.

**TRIỂN KHAI CÁC CUỘC KIỂM TRA...**

(Tiếp theo trang 1)

đảng viên vi phạm bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng, 37 đảng viên. Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Công tác xem xét, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được

thực hiện kịp thời. Công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng các cấp được chú trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng thời gian qua gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở đồng thời đề xuất các

nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ Trọng tâm quý II/2023, đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung tham mưu tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch, chương trình đã xây dựng. Tập trung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra cơ sở; triển khai các văn bản của trung ương, của tỉnh, của cấp ủy bảo đảm kịp thời. Nêu

cao tính chủ động, rà soát các nội dung, chương trình thuộc lĩnh vực kiểm tra, giám sát để tham mưu cấp ủy điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Đồng chí cũng lưu ý UBKT Tỉnh ủy đã sửa đổi, bổ sung các tiêu chí chỉ đạo để nghị các đơn vị chấp nhất các tiêu chí này để chủ động rà soát, bổ sung thực hiện các nội dung bảo đảm yêu cầu đề ra. Chủ động xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của đảng viên, công dân. Các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện xác minh tài sản thu nhập năm 2023 đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản

cấp quản lý. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy cơ sở triển khai nghiêm túc các cuộc kiểm tra về điều lý, sử dụng ngân sách và các khoản thu đóng góp của nhân dân; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư các công trình xây dựng cơ bản và thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo Quy định số 14, 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường trao đổi thông tin, thực hiện chế độ báo cáo, kịp thời phản ánh với UBKT Tỉnh ủy những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là ở những địa bàn khó khăn, phức tạp.

**XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ RÁC THẢI SINH HOẠT BẢO ĐẢM CHO NÔNG THÔN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG**

Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, lượng rác thải sinh hoạt đô thị, nông thôn ngày một tăng lên. Giải quyết bài toán môi trường, bảo đảm cho nông thôn phát triển bền vững là vấn đề bức thiết và ý nghĩa đối với các địa phương, trong đó có Thái Bình. Phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với GS, TS Đặng Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam về vấn đề này.

**Phóng viên:** Thưa bà, công nghệ đốt rác phát điện có những ưu việt gì?

**GS, TS Đặng Kim Chi:** Công nghệ đốt rác phát điện là công nghệ tiên tiến, an toàn và mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội: đốt rác phát điện là công nghệ xử lý rác thải tiên tiến, đang được áp dụng ở các nước phát triển theo hướng "tái nguyên hóa" nhằm tạo ra nguồn năng lượng và sản phẩm có ích từ rác thải. Công nghệ đốt rác phát điện có thể vô hại hóa rác thải do rác thải được đốt ở nhiệt độ cao, có thể đốt hầu hết các chất, bao gồm cả một số chất có hại. Xét từ hiệu quả lâu dài và tiêu chí tổng hợp, lợi ích xã hội và kinh tế của việc xử lý rác thải theo công nghệ xanh đốt rác phát điện mang lại là rất lớn. Lợi ích quan trọng đầu tiên dự án mang lại là lợi ích xã hội, đó là: giải quyết nhu cầu cấp bách về xử lý rác thải, tiết kiệm tối đa diện tích đất chôn lấp rác theo phương pháp truyền thống, từ đó cải thiện môi trường sống cho người dân và nâng cao cảnh quan đô thị, nông thôn. Ngoài ra, dự án còn tạo thêm việc làm trong lĩnh vực xử lý môi trường, tạo cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến cho nguồn nhân lực của địa phương. Về mặt lợi ích kinh tế: biến rác thành nguồn tài nguyên sản xuất ra điện và tổng hợp tái chế ra sản phẩm có ích cho cuộc sống.

**Phóng viên:** Hiện nay, ở Việt Nam đã có nhà máy xử lý rác sinh hoạt theo những công nghệ nào, thưa bà?

**GS, TS Đặng Kim Chi:** Hiện nay, ở Việt Nam đã có nhà máy xử lý rác sinh hoạt



Nhà máy đốt rác phát điện huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh được đầu tư công nghệ hiện đại.

theo những công nghệ đốt rác phát điện (điển hình có khu xử lý ở ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai của Cần Thơ; nhà máy đốt chất thải phát điện công suất 4.000 tấn/ngày tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, dự kiến vận hành từ tháng 4/2023; Thành phố Hồ Chí Minh với dự án nhà máy đốt chất thải phát điện Tâm Sinh Nghĩa tại khu xử lý chất thải Tây Bắc, xã Phước Hiệp, huyện Cù Chi, có công suất xử lý đốt chất thải phát điện 2.000 tấn/ngày đêm; Đồng Nai với dự án điện chất thải Vĩnh Tân, có công suất xử lý 600 tấn chất thải/ngày; công suất phát điện 30MW; Bắc Ninh có 2 dự án nhà máy điện rác tại huyện Lương Tài

và Huyện Thuận Thành; Phú Thọ có nhà máy điện rác Trạm Thành, huyện Phù Ninh; Quảng Nam có nhà máy điện rác Bắc Quảng Nam; Thanh Hóa có nhà máy điện rác tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn...). Tỉnh Thái Bình chưa có nhà máy xử lý rác thải áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, vì vậy việc đầu tư xây dựng và vận hành thành công nhà máy xử lý rác sinh hoạt theo công nghệ đốt rác phát điện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh.

**Phóng viên:** Bà có thể chia sẻ cụ thể những tiêu chí đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt?

**GS, TS Đặng Kim Chi:** Tiêu chí về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Quy trình công nghệ đốt rác phát điện được khép kín từ khâu tiếp nhận, xử lý đến khâu xả thải cuối cùng, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường, phù hợp với điều kiện rác chừa qua phân loại tại đầu nguồn trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện nay. Rác thải đưa vào được đưa đến hầm chứa rác; trong hầm có hệ thống hút khí liên tục để hút khí vào buồng đốt, tạo áp lực âm tại hầm chứa rác do đó giảm thiểu mùi tại hầm chứa rác và tận dụng được khí mê tan sinh ra tại hầm chứa để làm khí đốt tại buồng đốt, nhờ vậy ngăn cản được việc rác thải, mùi rác bị phân tán bừa bãi khắp nhà máy gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan. Dưới lòng hầm có hệ thống thu gom nước rỉ rác đưa đến trạm xử lý nước thải, nước thải sau khi xử lý có thể sử dụng tuần hoàn. Rác thải từ hầm chứa rác sau khi ủ được đưa

vào buồng đốt (hầm chứa rác liền cạnh buồng đốt). Tại đây sử dụng lò ghi đốt tĩnh tiến, buồng đốt chia làm 3 khu vực gồm: khu vực sấy để tiếp nhận chất thải, làm khô và đốt một phần; khu vực đốt chính chất thải; cuối cùng là khu vực đốt kiệt là phần đốt cuối cùng để bảo đảm chất thải được đốt hết. Sản phẩm sau khi đốt rác gồm: sản phẩm đầu ra của dự án là điện được sinh ra từ quá trình đốt chất thải được sử dụng trong vận hành nhà máy, lượng còn lại sẽ được truyền tải lên lưới điện quốc gia, phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội. Xỉ phát sinh trong quá trình đốt chất thải được tận dụng làm vật liệu san lấp hoặc vật liệu gạch không nung.

**Phóng viên:** Còn yêu cầu về bảo vệ môi trường thì như thế nào, thưa GS, TS?

**GS, TS Đặng Kim Chi:** Theo quy định về thu gom và xử lý toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A. Xử lý khí thải lò đốt chất thải đạt QCVN 61-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt. Đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở: QCVN24:2016/BYT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp; QCVN 26:2010/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN27:2010/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, có camera theo dõi sau hệ thống xử lý nước thải, khí thải, có màn hình hiển thị kết quả quan trắc tại công nghệ nhà máy cho người dân theo dõi, truyền số liệu trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn bà!

**BỨC DÒNG**  
(thực hiện)**Phối hợp tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự**

Sáng ngày 7/4, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp tổ chức hội nghị báo cáo viên trung ương tháng 4/2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề gồm nội dung 3 dự thảo luật: Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật Cảnh sát công dân (sửa đổi) và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự; chuyên đề "75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và các hoạt động kỷ niệm của Bộ Công an; chuyên đề "Kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị, trong đó có nhiều nội dung tuyên truyền, cung cấp thông tin về các dự thảo luật, đẩy mạnh việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong lực lượng Công an nhân dân... Đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác tuyên truyền, góp phần giữ vững an ninh trật tự của đất nước và đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

**TRINH CƯỜNG****THÀNH PHỐ...**

(Tiếp theo trang 1)

chính trị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội được duy trì quyết liệt, linh hoạt và đạt nhiều kết quả. Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, tăng 12,3%, thu ngân sách tăng 63,8% so với cùng kỳ.

Để thực hiện mục tiêu trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương đánh giá cụ thể, thực chất kết quả các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, bảo đảm sát với tình hình thực tế. Thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế, từ đó chủ động triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện các đồ án quy hoạch phân khu phát triển đô thị. Rà soát, đánh giá thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao mức độ, các tiêu chuẩn, tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

**PHÁT ĐỘNG...**

(Tiếp theo trang 1)

trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 15.000 người tham gia HMTN, chiếm khoảng 0,8% dân số. Tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt khoảng 35%. Riêng trong năm 2022, đã có 50 cuộc hiến máu được tổ chức với hơn 10.000 đơn vị máu được thu nhận, trong đó hơn 1.000 đơn vị máu có thể tích 350ml.

Ngay sau lễ phát động, hơn 400 cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên các ban, ngành và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Vũ Thư đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức thu được 341 đơn vị máu an toàn.

Nhân dịp này, UBND huyện Vũ Thư tặng giấy khen cho các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động HMTN đợt 1 năm 2023.

**THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Nhân viên phát triển phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin**

Do nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình thông báo tuyển dụng vị trí như sau:

**I. Vị trí tuyển dụng:** Nhân viên phát triển phần mềm, phát triển hệ thống CNTT.

1. Số lượng tuyển dụng: 01 người.  
2. Địa điểm làm việc: Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình - Số 2 Trần Thủ Độ, phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình.

3. Mô tả công việc:  
- Phân tích, thiết kế, lập trình, triển khai, hướng dẫn người dùng các ứng dụng phần mềm phục vụ công việc của Công ty.  
- Hỗ trợ công tác bảo vệ thiết bị hạ tầng CNTT, bảo mật, an toàn dữ liệu.  
- Thực hiện các công việc khác được điều động theo chiến lược chung toàn công ty.

4. Yêu cầu:  
- Độ tuổi: dưới 35 tuổi, có đủ sức khỏe để hoàn thành công việc;

- Chuyên môn: tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên, hoặc tương đương;  
- Nắm vững lập trình hướng đối tượng (OOP);  
- Có kinh nghiệm lập trình Web, lập trình CSDL (SQL Server, Oracle...);  
- Sử dụng được Framework ORM (Entity Framework), ReactJS, Mobile (React Native...);  
- Có kỹ năng nghiên cứu, phát triển ứng dụng theo xu thế công nghệ mới.

5. Quyền lợi:  
- Được hưởng lương, thưởng, phụ cấp theo quy định chung của Công ty.  
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo quy định của Nhà nước và của Công ty;

**II. Hồ sơ tuyển dụng:**  
- Đơn xin tuyển dụng;  
- Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;  
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan, cần có công dân;  
- Giấy khám sức khỏe theo quy định.

**III. Thời gian, cách thức nộp hồ sơ:**  
1. Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 29/04/2023.  
2. Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình (Địa chỉ: Số 2 Trần Thủ Độ, phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Điện thoại liên hệ: 02273.832.147 trong giờ hành chính.

Công ty xin trân trọng thông báo.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**NGUYỄN THIÊN BẮC**